

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กึ่งออฟฟิศ (“กองทรัสต์ BOFFICE”) ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่องแจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้แก่ประชาชนทั่วไป เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทางไปรษณีย์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ BOFFICE (<http://www.bofficerreit.com/th/investor-relations/publication-download/allotment-of-additional-trust-units>) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดส่งเอกสารการจองซื้อ การไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สวิส จีน พม่า อังกฤษ รวมถึงเยอรมัน (อ้างอิงจากรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) หรือสัญชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทั้งของประเทศไทย หรือประเทศของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ๆ หรือเป็นผลให้กองทรัสต์ BOFFICE ต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถกร เนตรนรมิตรดี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด